



Kết quả công tác kiểm tra, giám sát giúp việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy hiệu quả

❖ **Hoàng Văn Nghiệm**

*Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn*

P hát huy những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020, khắc phục những khó khăn, thách thức; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã đoàn kết, dân chủ, nêu cao trí tuệ tập thể, dự báo sớm và đánh giá đúng tình hình, chỉ đạo quyết liệt, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện của tỉnh trong từng thời điểm nhất là khi dịch Covid-19 bùng phát để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Kết quả đã kiểm soát tốt dịch bệnh và cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đề ra. Để đạt được những kết quả trên, có



sự đóng góp tích cực của công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng luôn được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung

ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa, ban hành đồng bộ các văn bản để tạo cơ sở, điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn đưa nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên vào Nghị quyết về các nhiệm vụ trọng tâm



của năm 2021 (trong đó tập trung đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, được dư luận xã hội quan tâm như công tác quản lý đất đai, tài chính, công tác cán bộ, quản lý dự án, mua sắm thiết bị...). Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, thể hiện sự quyết tâm, nghiêm túc đối với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tạo sự công bằng, trong sạch của tổ chức đảng, đảng viên, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Thường trực Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trực tiếp làm việc với các đảng bộ trực thuộc, địa bàn cơ sở đặc biệt khó khăn và các cơ quan, đơn vị nắm tình hình để chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kịp thời phát hiện những vấn đề mới trong thực tiễn để nghiên cứu, phòng ngừa, xử lý vi phạm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã bám sát Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của từng

đảng bộ; chủ động xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; tổ chức triển khai, thực hiện khá đồng bộ nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kịp thời chỉ đạo xem xét, giải quyết, xử lý các vụ việc nổi cộm, kéo dài, thực sự có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa, phát hiện vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp có sự đổi mới, sâu sát cơ sở; thường trực cấp ủy đã thường xuyên, chủ động chỉ đạo, nắm tình hình đối với UBKT các cấp, trực tiếp chỉ đạo các vụ việc khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã từng bước đáp ứng được yêu cầu phục vụ trực tiếp, thường xuyên cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

UBKT các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định; từng bước đổi mới phương pháp, cách thức tiếp cận làm việc, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan cập nhật thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, qua đó đưa ra kết luận chính xác, bảo đảm tính khách quan, hiệu lực, hiệu quả. Nội dung

kiểm tra, giám sát ngày càng bám sát hơn yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng; giám sát được mở rộng hơn; việc thi hành kỷ luật bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Công tác kiểm tra, giám sát đã tập trung các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm. Các đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy thực hiện nghiêm túc theo các bước, đúng quy trình, quy định; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt.

Năm 2021, số tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát tăng so với cùng kỳ, trong đó cấp ủy các cấp thực hiện kiểm tra được 531 tổ chức đảng và 1.084 đảng viên (tăng 127 tổ chức và 470 đảng viên so với năm 2020); giám sát chuyên đề 403 tổ chức và 946 đảng viên (tăng 86 tổ chức và 455 đảng viên so với năm 2020). UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 31 tổ chức đảng và 84 đảng viên, có 45 cấp ủy viên các cấp; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 260 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 96 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 3 tổ



chức đảng và 230 đảng viên bằng các hình thức.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn vẫn còn một số hạn chế, đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra còn dàn trải, giám sát chưa toàn diện; chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát một số cuộc chưa cao; giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra còn hạn chế. Việc kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, như: Quản lý dự án đầu tư, quản lý rừng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và lĩnh vực nội chính, công tác cán bộ... thực hiện chưa nhiều. Việc nắm thông tin, dư luận, tình hình cơ sở để kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm vẫn là khâu yếu, vẫn còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan có liên quan có lúc, có việc hiệu quả chưa cao; thông tin trao đổi chưa nhiều hoặc chưa đầy đủ, nhất là thông tin liên quan đến dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục triển khai thực hiện vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 đạt hiệu quả, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong tỉnh xác định tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư một cách thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng địa bàn, đơn vị. Xác định rõ kiểm tra, giám sát là để phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh với tinh thần “cảnh tỉnh, răn đe” theo phương châm “phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu”, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, sai phạm của cá nhân thành sai phạm của tập thể. Đồng thời qua kiểm tra, giám sát phát hiện và nuôi dưỡng những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu, những mô hình hay để nhân rộng.

Hai là, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là

cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý; chú trọng kiểm tra đối với các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng, công tác cán bộ, việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra. Kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng đồng thời kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu theo đúng tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, UBKT các cấp phải tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm giai đoạn 2021-2025. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm



của UBKT các cấp. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tránh tình trạng “trông chờ, nghe ngóng”, “nhẹ trên, nặng dưới” hoặc bao che sai phạm.

Bốn là, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa cấp ủy, UBKT các cấp với các tổ chức đảng, các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; UBKT cần phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng đảng đơn đốc, theo dõi việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát. Phát huy đầy đủ vai trò của UBKT trong tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đảm bảo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Năm là, công tác kiểm tra, giám sát là công tác khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có lối sống lành mạnh, phẩm chất đạo đức trong sáng, đồng thời phải có kiến thức chuyên môn sâu, có hiểu biết rộng. Đặc biệt, phải có bản lĩnh và tính chiến đấu cao thì mới dám đấu tranh có hiệu quả với những hành vi vi phạm. Do vậy, các cấp ủy đảng phải chăm lo tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, từ khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí công việc, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ kiểm tra yên tâm công tác. □

Nguyệt Thi

Tháng Giêng thanh tân

Về nghe gió báo tin xuân
Tháng Giêng gõ cửa băng khuâng cánh đào
Hương thầm phảng phất chiêm bao
Mắt người đăm đăm trăng sao thẹn thùng

Ru tình hoa cỏ bao dung
Vàng trắng gác núi chập chùng xuân mơ
Trao câu lục bát đợi chờ
Dặt diu én lượn đôi bờ tương tư

Lời thương vừa vãn cánh thư
Vẹn nguyên nét chữ dường như ngại ngần
Gặp người môi mắt phân vân
Mây bay trước ngõ bần thần về đâu?

Tháng Giêng son sắt cau trầu
Chênh chao nổi nhớ qua cầu đánh rơi
Vai người nắng lụa buông lơì
Nón nghiêng che một nụ cười thanh tân...

